

Số: 3030/BC-SVHTTDL

Bình Thuận, ngày 03 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới năm 2020

Theo tinh thần Công văn số 143-CV/BNCTU ngày 25/11/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác quán triệt chỉ đạo triển khai thực hiện

Sở thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 152-KH/TU, ngày 19/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thông qua các cuộc họp, Hội nghị, giao ban của Ngành. Đã chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, gắn công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành trong việc tham gia đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Sở đều xây dựng Nghị quyết về đảm bảo công tác an ninh trật tự, đưa nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới vào Nghị quyết của Đảng bộ Sở để triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát. Đồng thời, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua cuối năm.

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể:

- Kế hoạch số 234/KH-SVHTTDL ngày 10/2/2020 về kế hoạch thực hiện công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020.

- Kế hoạch số 600/KH-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Kế hoạch số 599/KH-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về Phát động phong trào thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông” 2020.

- Công văn số 1088/SVHTTDL-VP ngày 20/5/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid -19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Công văn số 574/SVHTTDL-VP ngày 19/3/2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của rượu, bia trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

2. Kết quả thực hiện

- Sở đã cử 01 lãnh đạo Sở tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, do đó công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo, xuyên suốt và kịp thời.

- Đã tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, nhất là tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid -19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.... thông qua các hoạt động đặc thù của Ngành như: Pa nô, băng rôn, áp phích, xe loa, văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, luân chuyển sách...

- Phối hợp với Trại giam Huy Khiêm và Trại giam Thủ Đức triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện cho phạm nhân trại giam Thủ Đức, giai đoạn 2020-2025, nhằm góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp phạm nhân tích cực cải tạo, rèn luyện thể chất và hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết chuẩn bị chu đáo nội dung các văn bản, tiến hành huấn luyện điều lệnh và sử dụng công cụ hỗ trợ cho lực lượng tự vệ cơ quan Sở phục vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 7 kiểm tra về công tác quốc phòng, an ninh năm 2020 đạt kết quả tốt. Đã phục vụ Công an tỉnh kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc.

+ Đưa công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt các quy định về lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án liên quan đến đời sống của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, có thái độ chân thành, tôn trọng dân, phục vụ nhân dân; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của

nhân dân kịp thời, đúng chính sách, pháp luật; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến chế độ, chính sách.

- 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện đúng Bản cam kết thực hiện các nội quy, quy chế xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2020, Bản cam kết thực hiện an toàn giao thông khi tham gia lưu thông. Thực hiện nghiêm túc các cam kết giao ước thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông” 2020.

- Thực hiện tốt công tác trực gác 24/24, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, đơn vị, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị của tỉnh, các ngày lễ, tết.

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đoàn kết nội bộ, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 01 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, đã tổ chức kiểm tra, xác minh và giải quyết đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tích cực tổ chức các hoạt động chuyên ngành gắn với đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại từng đơn vị, cụ thể:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, trong năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đội kiểm tra chuyên ngành, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội các cấp đã kiểm tra 342 lượt, với 1.356 cơ sở kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch. Qua kiểm tra phát hiện 12 cơ sở vi phạm, phạt tiền 67.750.000 đồng; tháo dỡ 79 biển hiệu, 390 băng rôn, tờ rơi, cờ phướn sai quy định. Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội tỉnh. Ngoài ra, Sở đã phối hợp các Sở, Ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành; tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao và các sự kiện tập trung đông người trong thời gian phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu đưa tiêu chí “Xây dựng khu phố, khu dân cư, thôn không có tội phạm và ma túy”, “khu dân cư, cơ quan, đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự” trong việc xét công nhận danh hiệu Thôn - Khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa, tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, công tác phòng chống bạo lực gia đình, đấu tranh, ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, những khuynh hướng, lối sống độc hại nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, góp phần vận động toàn dân chung tay tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Đội Tuyên truyền và chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh thực hiện 90 buổi văn nghệ tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, với kịch bản “Ngáo đá” tại các địa bàn cơ sở; tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... trước và trong các buổi chiếu.

+ Thư viện tỉnh đã giới thiệu đến bạn đọc những thông tin chuyên đề giáo dục quốc phòng an ninh, gắn với tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng, chống và kiểm soát ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự... thông qua việc trưng bày, giới thiệu tại Thư viện phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về công tác bảo vệ an ninh trật tự, tình hình tội phạm và đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố chuyển tải nội dung các hoạt động giáo dục quốc phòng, an ninh, “Ngày Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người...

+ Trong hoạt động du lịch đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động lữ hành trái phép; đẩy mạnh tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch cam kết hoạt động đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh, quảng bá thương hiệu, phục vụ du khách, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản cho du khách tại cơ sở lưu trú. Qua đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân tại các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm, ổn định.

3. Đánh giá chung

Trong năm 2020, công tác triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Sở đã xây dựng các phương án, kế hoạch và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, địa phương để lồng ghép vào hoạt động của Ngành. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành gương mẫu, chấp hành tốt các nội quy, quy chế, quy định; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

- Thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nêu cao tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước gắn với bảo vệ chính trị nội bộ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm định hướng và nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và những hoạt động phá hoại của kẻ xấu; nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống tội phạm, khủng bố.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý các cơ sở hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.

- Tiếp tục đưa nội dung phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua khác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thường xuyên kiện toàn lực lượng tự vệ và xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình công tác bảo vệ cơ quan, đơn vị đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học vững mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động Toàn dân tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

- Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Trại giam Thủ Đức và Trại giam Huy khiêm về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho phạm nhân giai đoạn 2020 - 2025./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, (Nh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Huy